

บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทที่ 16
เรื่อง แผนการณ์เพื่อความรอดของพระเจ้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมั่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า

ตัวชี้วัด: ขอมรับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

สาระการเรียนรู้: รู้ และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องข่าวประเสริฐ และได้รับการหนุนใจให้รับเชื่อว่ามีพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

กลุ่มอายุ: 9-11 ปี

ปีที่: 1

หัวข้อหลัก: พระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสร้าง

บทเรียน: แผนการณ์ของพระเจ้าสำหรับการทรงไถ่เรา

เวลาที่ใช้ในการสอน: 45-60 นาที

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:



1. เด็กๆจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับแผนการณ์ของพระเจ้าสำหรับการทรงไถ่

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:



1. กระดาษจำนวนหกแผ่นพร้อมคำอธิบายกิจกรรมสำหรับแต่ละกลุ่ม
2. ก่อ่งใส่ของขวัญพร้อมมีของขวัญชิ้นเล็กๆอยู่ข้างในสำหรับเด็กแต่ละคน (ดูตัวอย่างจากส่วนของ การเตรียมตัวของครูผู้สอน)

อุปกรณ์การสอนสำหรับกิจกรรมเสริม:

อุปกรณ์ของครูสำหรับการจัดเตรียม

สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดทำ:

1. อ่านบทเรียนทั้งบท
2. รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ
3. ทบทวนพระธรรมดังต่อไปนี้ 1 ยน 1:8-9, โรม 3:23, ยน 3:16, 1 ยน 1:9, อสย 1:18b, 2 คร 5:17

4. ให้เขียนคำสั่งกิจกรรมสำหรับแต่ละกลุ่มตามที่ระบุไว้ข้างล่าง

กลุ่มที่ 1: พระเจ้า ลูกเสียใจ

ต้องเข้าใจก่อนว่าเธอเป็นคนบาป เราต่างก็กระทำความผิดที่เรารู้ว่าเราไม่ควรจะทำ เมื่อเราทำความผิดเหล่านั้น เรามอกกับพระเจ้าว่าเราเสียใจ เราขอพระเจ้าให้ยกโทษให้เรา เมื่อเราขอกับพระเจ้าเพื่อนกโทษให้เราจะเรียกว่า *การสำนึกในความผิด* การสำนึกในความผิดคือการที่เราหันหลังให้กับความเหินแกล้วต่างๆ และหันมาหาทางของพระเจ้า แม้ว่าความผิดบาปของเราจะทำให้พระเจ้าทรงเสียพระทัย แต่เมื่อเราขอการให้อภัยสำหรับความผิดบาปของเรา พระเจ้าทรงให้อภัย เพราะพระองค์ทรงรักเราอย่างมากมาย

1 ยน 1:8-9, โรม 3:23: "เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า"

กลุ่มที่ 2: ฉันเชื่อว่า - พระเยซูจ่ายแทนเรา

พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อความผิดบาปของเรา พวกเราขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเรา ความผิดบาปคือสิ่งใดก็ตามที่เราทำแล้วพระเจ้าไม่พอพระทัย ความผิดบาปอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเช่น การโกหก, การมีทัศนคติที่ไม่เหมาะสม หรือการทะเลาะวิวาท ความผิดบาปของเธอจะทำให้เธอขาดจากพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงรักเธออย่างมากมาย พระองค์ทรงให้พระเยซูคริสต์มารับโทษเพื่อไถ่บาปของเราซึ่งกล่าวไว้ในพระธรรมยอห์น 3:16 ขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่รักเรา และยินดีที่จะรับโทษแทนเรา แม้ว่าพระองค์จะต้องสิ้นพระชนม์ก็ตาม

กลุ่มที่ 3: ขอกับพระองค์!

ขอพระเจ้าที่จะเป็นเจ้าเหนือชีวิตของเธอ 1 ยน 1:9 กล่าวว่า "ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดขบยาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น" ในพระธรรม อพย 1:18 กล่าวว่า "พระเจ้าตรัสว่า"มาเถิดให้เราสู้ความกันถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะ" เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ เราจะเป็ลูกของพระเจ้า พระเยซูคริสต์ได้รับการลงโทษแทนเราทุกคน เราไม่ต้องจ่ายอะไรสำหรับของขวัญชิ้นนี้ เพราะพระเยซูคริสต์ให้เราอย่างไม่มีคิดราคาประการใด ดังนั้นสิ่งที่เธอจะต้องทำคือ อธิษฐานต่อพระองค์ และบอกกับพระองค์ว่าเธอเชื่อในพระองค์ และยอมรับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้อรอดของเธอ พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเธอ จิตวิญญาณของพระองค์จะอยู่กับเธอตลอดไป

กลุ่มที่ 4: แล้วอะไรล่ะ?

อะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป นี่คือการเริ่มต้นที่พิเศษระหว่างเรากับพระเจ้า เราจะเป็นเพื่อนที่กับพระเจ้าได้อย่างไร

1. อ่านพระคำของพระองค์ทุกวัน เพื่อที่เราจะรู้จักกับคนอื่นคนหนึ่งให้ดีขึ้น เราต้องใช้เวลากับเขา เพื่อให้เรารู้จักพระเยซูดีขึ้น เราจะต้องใช้เวลากับพระคำของพระองค์ทุกวัน
2. อธิษฐานกับพระเจ้าทุกวัน พระเจ้าทรงฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอธิษฐาน การอธิษฐานของเราก็เหมือนกับที่เราพูดคุยกับเพื่อนของเรา บอกกับพระองค์ว่าเธอรักพระองค์มากแค่ไหน และบอกกับพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่เราตกกังวล พระองค์ทรงฟังเธออยู่
3. บอกให้กับคนอื่นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับพระเจ้า
4. นมัสการ, สามัคคีธรรม และรับใช้ในคริสตจักร

5. ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกใบนี้ ให้เราแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าโดยการแสดงความรัก และความห่วงใยต่อผู้อื่น

กลุ่มที่ 5: เฉลิมฉลอง!

ตอนนี้เธอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้า เธอเป็นเพื่อนของพระเจ้า เธอได้เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่ความคิดบาปของเธอ และขอให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเธอ ตอนนี้พระเจ้าได้ทรงสถิตอยู่ด้วยกับเธอแล้ว พระองค์จะทรงช่วยและทรงนำเธอในการตัดสินใจ และการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และบริสุทธิ์ พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเธอ พระองค์ทรงรักเธอมากเพราะพระองค์ได้ไปจัดเตรียมที่ในสวรรค์สำหรับเธอ ในพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า ทูตสวรรค์จะชื่นชมยินดีเมื่อมีคนบาปคนหนึ่งกลับใจ เธอสามารถชื่นชมยินดี อาจจะเดินโลกก็ได้ 2 คร 5:17 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” เธอเป็นคนใหม่แล้ว เธอจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีก

1. หาของขวัญให้กับเด็กแต่ละคน บางทีอาจจะเป็นลูกอมคนละเม็ด, ที่คั่นหนังสือที่คุณทำเองโดยเขียนชื่อพระคัมภีร์เอาไว้, หรือผลไม้ในท้องถิ่น, ฯลฯ

ขั้นตอนการเรียนการสอน:

การนำเข้าสู่บทเรียน:



- ถ้าคิดว่าครูบอกกับพวกเขาว่า ครูมีของขวัญชิ้นพิเศษให้ เธอจะเอาของขวัญมาได้อย่างไร ให้เด็กๆ ได้ตอบสนอง
- เธอจะต้องเชื่อว่าครูมีของขวัญอย่างแน่นอนสำหรับเธอ และเธอจะได้รับของขวัญชิ้นนี้ ครูมีกล่องหนึ่ง (นำกล่องของขวัญออกมา) เธอคิดว่าอะไรอยู่ในกล่องนี้ ให้เด็กๆ ตอบสนอง มันดูเหมือนกับของขวัญ เธอเคยได้รับของขวัญจากใครหรือไม่ อาจจะได้รับจากผู้อุปการะ หรือคนในครอบครัวของเธอ ให้เด็กๆ ได้ตอบสนอง
- พระเจ้าได้ให้ของขวัญสำหรับแต่ละคน เธอคิดว่าเป็นอะไร ให้เด็กๆ ได้ตอบสนอง เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับของขวัญชิ้นพิเศษในโลกนี้ ซึ่งเป็นของขวัญสำหรับทุกคน (ให้คุณเอากล่องของขวัญแสดงให้เด็กๆ) ในตอนท้ายของบทเรียน เราจะมาดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้าง ครูต้องการให้เธอลองคิดว่ามีอะไรอยู่ข้างในกล่องนี้

การนำเสนอ และกิจกรรมการเรียนการสอน:



- ให้อ่านแล้วเกี่ยวกับแผนการณ์ของพระเจ้าในเรื่องการทรงช่วยกู้ให้กับเรา พระเจ้าได้สร้างอาดัม กับเอวาเพื่อที่จะได้สามัคคีธรรมกับพระองค์ พระเจ้าต้องการให้มนุษย์เป็นเพื่อนกับมนุษย์ และสามัคคีธรรมกับพระองค์ เธอเป็นเพื่อนกับพระเจ้าหรือไม่ ให้เด็กๆ ได้ตอบสนอง พระเจ้าสร้างเราให้รักพระองค์ และเป็นเพื่อนกับพระองค์ ส่วนไหนของ **Christian world view house model** ที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าต้องการเป็นเพื่อนกับเรา ให้เด็กๆ ได้ตอบสนอง ดีมาก ส่วนที่เป็นกำแพงสีแดงบอกให้เราเกี่ยวกับเพื่อนๆ ของพระเจ้า มีบางสิ่งบางอย่างที่สามารถหยุดยั้งความเป็นเพื่อนกับพระเจ้า มีอะไรที่จะสามารถหยุดเราจากการเป็นเพื่อนของพระเจ้า ให้เด็กๆ ได้ตอบสนอง
- ความคิดบาป อัดัมกับเอวากระทำบาป และความบาปทำให้พวกเขาต้องขาดจากพระเจ้า การขาดจากพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร ให้เด็กๆ ได้ตอบสนอง ครูอยากให้เธอลองจินตนาการว่ามีแม่น้ำสายหนึ่งที่มีชายฝั่งสองข้าง ในแม่น้ำนั้นมีกระชังหลายตัว เธอกำลังยืนอยู่บนฝั่งแม่น้ำด้านหนึ่ง และพระเจ้าอยู่อีกด้านหนึ่ง ระหว่างเธอกับพระเจ้าคือแม่น้ำสายนั้น เธอจะข้ามแม่น้ำไปได้อย่างไร ความบาปก็เหมือนกับแม่น้ำ ทำให้เราขาดจากพระเจ้า แต่พระเจ้าไม่ต้องการแยกจากเราพระองค์จึงมีแผนการณ์ พระองค์ทรงพระบุตรของพระองค์มาตายแทนเราบนไม้กางเขน พระเยซูคริสต์จึงเป็นเหมือนกับสะพานข้ามน้ำที่อนุญาตให้เราเดินไปหาพระเจ้า เธอคิดว่าเป็นแผนการณ์ที่ดีไหม
- ความคิดบาปมีผลของมันเช่นกัน ผลของความบาปที่อาดัม กับเอวาได้รับเมื่อพวกเขากระทำบาปมีอะไรบ้าง ให้เด็กๆ ได้ตอบ (เด็กควรจะบอกว่า จิตวิญญาณของเราถูกแยกออกจากพระเจ้า, ขาดความสัมพันธ์กับผู้อื่น, ขาดความสัมพันธ์กับโลก, เสียชีวิตทางฝ่ายเนื้อหนัง) เธอต้องการถูกแยกออกจากพระเจ้าไหม หรือเป็นเพื่อนกับพระเจ้า, มีสามัคคีธรรมกับพระองค์? ให้เด็กๆ ได้ตอบสนอง
- พระเจ้าทรงรักเรามาก ซึ่งพระองค์ทรงพระบุตรพระเยซูคริสต์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อความคิดบาปของเรา พระเยซูทรงรับโทษแทนเรา เมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายอีกครั้ง พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ในรัศมีสวรรค์ ซึ่งเราจะไปได้อยู่กับพระองค์เมื่อเรารับพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด พระเยซูทรงช่วยให้เราคืนดีกับพระเจ้า เธอคิดว่าพระเจ้ามิของขวัญพิเศษอะไรสำหรับพวกเรา (ชุกกล่องของขวัญขึ้น)
- การช่วยกู้ เป็นของขวัญพิเศษจากพระเจ้าสำหรับพวกเรา – อิศราภาพจากความผิดบาปของเรา, อิศราภาพจากการถูกทำร้าย และความตาย แต่เราจะรับของขวัญพิเศษนี้ได้อย่างไร ให้เด็กๆ ได้ตอบสนอง



- แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ ละห้าคน ให้เอากระดาษที่มีคำอธิบายให้กับแต่ละกลุ่ม (ครูจะเตรียมไว้ล่วงหน้า) แต่ละกลุ่มจะอ่านคำอธิบาย จากนั้นให้แต่ละกลุ่มคิดรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจต่อคนอื่นๆ ในห้อง อาจจะทำเป็นละคร หรือเป็นรูปภาพ หรือสัญลักษณ์ ป้าย หรืออื่นๆ อาจจะทำเป็นเพลง, คำคล้องจอง กลอนหรืออื่นๆ

ให้ครูเขียนคำอธิบายต่างๆลงในกระดาษสำหรับแต่ละกลุ่ม จากนั้นแต่ละกลุ่มจะคิด และนำเสนอเรียงตามลำดับกลุ่มจากกลุ่มที่ 1-5

The teacher will write the following instructions out for each group on a separate piece of paper for each group. The groups will then present their creative activities in order, from numbers one through five:

กลุ่มที่ 1: พระเจ้า ลูกเสียใจ

ต้องเข้าใจก่อนว่าเธอเป็นคนบาป เราต่างก็กระทำความผิดที่เรารู้ว่าเราไม่ควรจะทำ เมื่อเราทำความผิดเหล่านั้น เรามอบกับพระเจ้าว่าเราเสียใจ เราขอพระเจ้าให้ยกโทษให้เรา เมื่อเราขอกับพระเจ้าเพื่อนกโทษให้เราจะเรียกว่า *การสำนึกในความผิด* การสำนึกในความผิดคือการที่เราหันหลังให้กับความเหินแค้นตัวต่างๆ และหันมาหาของพระเจ้า แม้ว่าความผิดบาปของเราจะทำให้พระเจ้าทรงเสียพระทัย แต่เมื่อเราขอการให้อภัยสำหรับความผิดบาปของเรา พระเจ้าทรงให้อภัย เพราะพระองค์ทรงรักเราอย่างมากมาย

1 ยน 1:8-9, โรม 3:23: "เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า"

กลุ่มที่ 2: ฉันเชื่อว่า - พระเยซูจ่ายแทนเรา

พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อความผิดบาปของเรา พวกเราขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเรา ความผิดบาปคือสิ่งที่ได้ทำตามที่เราทำแล้วพระเจ้าไม่พอพระทัย ความผิดบาปอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเช่น การโกหก, การมีทัศนคติที่ไม่เหมาะสม หรือการทะเลาะวิวาท ความผิดบาปของเราจะทำให้เราขาดจากพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงรักเราอย่างมากมาย พระองค์ทรงให้พระเยซูคริสต์มารับโทษเพื่อไถ่บาปของเราซึ่งกล่าวไว้ในพระธรรมยอห์น 3:16 ขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่รักเรา และยินดีที่จะรับโทษแทนเรา แม้ว่าพระองค์จะต้องสิ้นพระชนม์ก็ตาม

กลุ่มที่ 3: ขอ กับพระองค์!

ขอพระเจ้าที่จะเป็นเจ้าเหนือชีวิตของเธอ 1 ยน 1:9 กล่าวว่า "ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น" ในพระธรรม ออสย 1:18 กล่าวว่า "พระเจ้าตรัสว่า"มาเถิดให้เราสู้ความกันถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะ" เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ เราจะเป็นลูกของพระเจ้า พระเยซูคริสต์ได้รับการลงโทษแทนเราทุกคน เราไม่ต้องจ่ายอะไรสำหรับของขั้วนี้ เพราะพระเยซูคริสต์ให้เราอย่างไม่คิดราคาประการใด ดังนั้นสิ่งที่เธอจะต้องทำคือ อธิษฐานต่อพระองค์ และบอกกับพระองค์ว่าเธอเชื่อในพระองค์ และยอมรับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้อภัยของเธอ พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเธอ จิตวิญญาณของพระองค์จะอยู่กับเธอตลอดไป

กลุ่มที่ 4: แล้วอะไรล่ะ?

อะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป นี่คือการเริ่มต้นที่วิเศษระหว่างเรากับพระเจ้า เราจะเป็นเพื่อนที่กับพระเจ้าได้อย่างไร

6. อ่านพระคำของพระองค์ทุกวัน เพื่อที่เราจะรู้จักกับคนอื่นคนหนึ่งให้ดีขึ้น เราต้องใช้เวลากับเขา เพื่อให้เรารู้จักพระเยซูดีขึ้น เราจะต้องใช้เวลากับพระคำของพระองค์ทุกวัน

7. อธิษฐานกับพระเจ้าทุกวัน พระเจ้าทรงฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอธิษฐาน การอธิษฐานของเราก็เหมือนกับสิ่งที่เราพูดคุยกับเพื่อนของเรา บอกกับพระองค์ว่าเธอรักพระองค์มากแค่ไหน และบอกกับพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่เราตกกังวล พระองค์ทรงฟังเธออยู่
8. บอกให้กับคนอื่นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับพระเจ้า
9. นมัสการ, สามีคัลยกรรม และรับใช้ในคริสตจักร
10. ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกใบนี้ ให้เราแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าโดยการแสดงความรัก และความห่วงใยต่อผู้อื่น

กลุ่มที่ 5: เฉลิมฉลอง!

ตอนนี้เธอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้า เธอเป็นเพื่อนของพระเจ้า เธอได้เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่ความคิดบาปของเธอ และขอให้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเธอ ตอนนี้พระเจ้าได้ทรงสถิตอยู่ด้วยกับเธอแล้ว พระองค์จะทรงช่วยและทรงนำเธอในการตัดสินใจ และการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และบริสุทธิ์ พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเธอ พระองค์ทรงรักเธอมากเพราะพระองค์ได้ไปจัดเตรียมที่ในสวรรค์สำหรับเธอ ในพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า ทูตสวรรค์จะชื่นชมยินดีเมื่อมีคนบาปคนหนึ่งกลับใจ เธอสามารถชื่นชมยินดี อาจจะเดิน โลกก็ได้ 2 คร 5:17 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” เธอเป็นคนใหม่แล้ว เธอจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีก



ส่วนไหนของ **Christian world view house model** ที่บอกเราเกี่ยวกับการที่พระเจ้าต้องการให้เป็นเพื่อนกับเรา ให้เด็กๆ ได้ตอบสนองดีมาก ส่วนที่เป็นกำแพงสีแดงนั่นเอง เธอรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับกำแพงสีแดง ให้เด็กๆ ได้ตอบสนอง ใช่ พระเจ้าทรงสร้างเราให้เป็นเพื่อนกับพระองค์ แต่ความคิดบาปได้แยกเราออกจากพระองค์เหมือนกับแม่น้ำที่เต็มไปด้วยจระเข้ พระเยซูเป็นสะพานข้ามแม่น้ำทำให้เราไม่ขาดจากพระเจ้า พระเยซูคริสต์ทรงสานสัมพันธ์ให้เรากับพระเจ้า

การจบบทเรียน:



พระเจ้าให้ของขวัญเป็นการทรงไถ่เราจากความผิดบาป เราเพียงแต่มารับเอาของขวัญพิเศษชิ้นนั้น คราวนี้ให้เรามาดูของขวัญของเราดีกว่า (ให้ชูกำลังของขวัญให้เด็กๆ ดู) เธอคิดว่ามีอะไรอยู่ในกล่องนี้ ให้เด็กๆ ได้ตอบสนอง เป็นสิ่งที่ใช้แทนของขวัญชิ้นพิเศษของพระเจ้า เป็นของขวัญสำหรับทุกคน เพียงแค่เราจะต้องขอ

ให้เปิดฝากล่อง ให้แจกของขวัญให้กับเด็กคนละหนึ่งชิ้น อนุญาตให้เด็กๆ กินลูกอม หรือผลไม้

ให้เธอมารับของขวัญกันได้แล้ว

เราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เรารอดจากความผิดบาป และเป็นเพื่อนกับพระเจ้า ซึ่งมีอยู่สี่ขั้นตอนด้วยกัน:

1. ยอมรับว่าเรามีความจำเป็น (ฉันเป็นคนบาป)
2. บอกพระเจ้าว่าเธอเสียใจสำหรับความผิดบาปของเธอ
3. เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขน และเป็นขึ้นมาจากอิม่าครั้งเพื่อให้เธอสามารถสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้
4. ขอกับพระเยซูที่จะเข้ามาในจิตใจ และเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด และเป็นเพื่อนของเธอ

มีใครบ้างที่ต้องการให้พระเจ้ายกความผิดบาป และเป็นเพื่อนกับพระองค์ เราจะอธิษฐานพร้อมกัน

พระเยซูคริสต์เจ้า

ลูกรู้ว่าลูกเป็นคนบาป และลูกรู้สึกเสียใจกับความผิดบาปของลูก ลูกรู้ว่าพระองค์ตายเพื่อให้ลูกรอดพ้นจากความผิดบาป และเป็นเพื่อนกับพระเจ้าได้อีก ลูกต้องการหันหลังให้กับความผิดบาปของลูก ลูกต้องการเชื่อเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตลูก ลูกเชื่อ และต้องการติดตามพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้า และพระเจ้าผู้ไถ่สำหรับชีวิตของลูก ขอขอบคุณสำหรับความรัก และเป็นเพื่อนกับลูก

ในพระนามของพระองค์

อาเมน

ให้จับบทเรียนด้วยเพลง ให้เด็กนั่งเป็นวงกลมแล้วร้องเพลง และอธิษฐานปิด โดยการขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ได้ตายเพื่อเรา และเป็นขึ้นมาจากอิม่าครั้ง และเป็นเพื่อนกับเรา

กิจกรรมเสริม:



แทนที่จะให้เด็ก ๆ นำเสนอเกี่ยวกับแผนการณ์สำหรับการทรงช่วยกู้ ให้ครูเป็นผู้นำเสนอก็ได้ และให้เด็ก ๆ ขึ้นมาช่วยถือป้ายแทน

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใช้ได้ดี? กิจกรรมใดที่ใช้ไม่ได้? ฉันได้เตรียมตัวอย่างไรบ้างสำหรับบทเรียนครั้งต่อไป)

การประเมินผลผู้เรียน: